

Số: /BC-UBND

Vạn Linh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Chi Lăng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Thực hiện công văn số 07/HĐPH ngày 20/5/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện Chi Lăng về việc báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024; UBND xã Vạn Linh báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm tới việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức và người dân. Để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2024 về triển khai công tác tư pháp năm 2024; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/02/2024 về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, các thôn trên địa bàn. UBND đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh, huyện, xã, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật mà đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

1.1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL

Thực hiện công tác xây dựng củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL.

UBND xã Vạn Linh đã củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL. Rà soát, kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã khi có sự thay đổi về nhân sự. Phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã trong công tác PBGDPL; Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã bao gồm các công chức chuyên môn, trưởng các tổ chức đoàn thể và 13 Bí thư chi bộ - Trưởng thôn là tuyên truyền viên pháp luật; Trên địa bàn xã hiện có 72 hòa giải viên ở cơ sở, trong đó có 13 tổ trưởng tổ hòa giải trên 13 thôn trên địa bàn xã.

1.2. Kết quả công tác PBGDPL

Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền các văn bản chính sách pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện tuyên truyền phổ Luật phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật đất đai; Luật hợp tác xã; Luật giao thông đường bộ; Luật hộ tịch; Luật phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống bạo lực gia đình...;

Các văn bản pháp luật về an ninh trật tự; xử lý vi phạm hành chính; công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; công tác hòa giải giải, quyết tranh chấp đất đai; các văn bản về an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; chính sách bảo hiểm xã hội, y tế; hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở; công tác cải cách hành chính; công tác dân tộc, chính sách dân tộc; cấp căn cước công dân, định danh điện tử và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức tuyên truyền được 21 cuộc với hơn 2016 lượt người tham dự, nghe.

Hình thức tuyên truyền phổ biến được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức hội nghị, tổ chức các cuộc họp thôn, thông qua sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức hội, thông qua các tài liệu được cấp phát...;

Phối hợp với các ban, ngành các tổ chức đoàn thể liên quan triển khai các hoạt động công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật qua hệ thống đài truyền thanh của xã được trên 75 lượt phát thanh tuyên truyền. *(Có biểu kèm theo)*

1.3. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL

Được sự quan tâm của cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác PBGDPL, hàng năm UBND xã được phân bổ cấp phát tài liệu pháp luật cho công tác tuyên truyền pháp luật, nguồn tài liệu pháp luật được cấp phát đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động PBGDPL trên địa bàn, tạo điều kiện phục vụ cho công tác tìm hiểu nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Về kinh phí ngân sách cho công tác PBGDPL năm 2024 được cấp trong ngân sách dự toán chi về công tác hòa giải ở cơ sở và phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Kết quả xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác Hòa giải ở cơ sở

Công tác hòa giải ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2024 luôn được quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phát sinh về tranh chấp, mâu thuẫn luôn hoà giải kịp thời ngay tại cơ sở. Thực hiện tổ chức kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở khi có sự thay đổi về nhân sự. Hiện nay xã có 13 tổ hòa giải/13 thôn với 72 hoà giải viên ở cơ sở.

2.2. Kết quả công tác Hòa giải ở cơ sở

Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 tổng số có 06 vụ việc

- 02 vụ việc thuộc lĩnh vực tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự
- 04 vụ việc mâu thuẫn giữa các bên

Đã hòa giải thành 06 vụ việc (*Có biểu kèm theo*)

2.3. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác Hòa giải ở cơ sở

Kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở được cấp theo dự toán chi ngân sách trong năm 2024. Bộ phận chuyên môn của UBND xã tổng hợp danh sách, lập hồ sơ, chứng từ các vụ việc để thực hiện thanh toán, chi trả thù lao cho công tác hòa giải cơ sở theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ngân sách được phân bổ đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, nội dung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg; Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát các chỉ tiêu của 05 tiêu chí xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong thực hiện các tiêu chí theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, theo kế hoạch của cơ quan cấp trên đảm bảo về thời gian, tiến độ theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của cơ quan chuyên môn cấp trên công tác PBGD; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 đã được thực hiện triển khai đến cán bộ, công chức cơ

quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả nên đã góp phần thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn.

Điều kiện đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng lên, các các hộ gia đình, cá nhân đã tự mua sắm được các trang thiết bị, vật dụng công nghệ truyền thông do vậy các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật dễ dàng tiếp cận, cập nhật trong nhân dân. Qua đó giúp cho việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật được tốt hơn.

2. Hạn chế

Trong công tác tuyên truyền PBGDPL việc phối kết hợp giữa các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa được thống nhất, đồng bộ nên hiệu quả công tác chưa được cao.

Đội ngũ tuyên truyền viên chưa thường xuyên được tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Nguyên nhân

Việc tuyên truyền PBGDPL tới nhân dân chủ yếu là tuyên truyền miệng, việc tổ chức đồng thời nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL chưa được đa dạng, hình thức chủ yếu là tiến hành họp thôn để tổ chức tuyên truyền, cùng với đó lồng ghép triển khai thêm một số công việc khác, do vậy cũng ảnh hưởng tới hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Thường xuyên biên soạn cấp phát tài liệu, văn bản, tờ gấp có nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật để đảm bảo hoạt động và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên, của Ủy ban nhân dân xã về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức liên quan, tổ chức thực hiện các hội nghị tuyên truyền phổ biến các bộ Luật, luật và các văn bản pháp luật mới ban hành.

Thường xuyên kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, tích cực tham gia các lớp bồi

dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật để thực hiện tốt công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Vạn Linh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Thị Sơn